



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
Phayao Provincial Public Health Office

งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ข่าวสาร

โทรศัพท์ : 054-409-112 โทรสาร : 054-409-198

เพื่อการดูแลสุขภาพ

ฉบับที่ 1/2560

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

จังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์ “วันเอดส์โลก” เน้นประเด็น “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”

วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก(World AIDS Day) ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศ ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ๓ ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี ๒๕๗๓

นายแพทย์ชจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวถึงการดำเนินงานด้านเอดส์ จังหวัดพะเยา ว่าขณะนี้จังหวัดพะเยาได้ตอบรับนโยบายของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเด็น **ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์** ซึ่งได้พัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายใต้กรอบแนวคิดหลักแผนงานยุติปัญหาเอดส์ โดย

๑) เน้นการเข้าหาและเชิญชวนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการ สร้างความต้องการใช้บริการ (ให้บริการแจกถุงยางอนามัยตามจุดบริการการในสถานบริการที่กำหนด การให้บริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี การให้คำปรึกษา

๒) การตรวจเลือดแบบรู้ผลในวันเดียว พัฒนารูปแบบการบริการที่เป็นมิตรเพื่อให้ผู้รับบริการมาตรวจหาเชื้อเป็นประจำ

๓) ให้บริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ

๔) จูงใจให้ผู้รับบริการคงอยู่ในระบบบริการทั้งผู้ที่กินยาต้านแล้วและยังไม่ได้เริ่มกินยาต้านไวรัส พร้อมมาตรฐานข้ออย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นการจัดการปัญหาเอดส์ในปัจจุบันจะมีความแตกต่างจากช่วงที่ผ่านมา เพราะจะมุ่งเติมเต็มช่องว่างระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพ ที่จำเป็นต่อการยุติปัญหาเอดส์ ซึ่งส่งเสริมให้ทุกคนรู้สถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวี (เน้นประชากรหลัก : ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการและลูกค้า ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด ผู้ต้องขัง คู่ของกลุ่มประชากรหลักและผู้มีผลเลือดต่าง) นอกจากนี้ยังมีการกำหนดชุดบริการป้องกันแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ผสมผสาน ประโยชน์ด้านการป้องกันของการรักษาด้วยยาต้านไวรัส กับการป้องกันด้านพฤติกรรมโดยเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อที่ทุกระดับ อีกทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมทางนโยบาย การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และลดการตีตราหรือเลือกปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มประชากรหลักได้เข้าสู่ระบบบริการรักษาเพิ่มมากขึ้น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้กล่าวต่อไปว่าองค์ความรู้ด้านโรคเอดส์ที่ถูกต้อง ยังมีความจำเป็นสำหรับประชาชนทุกคน ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเอดส์ให้กับบุคลากรในองค์กรของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเข้าสู่การยุติปัญหาเอดส์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้